

ปธ.วิปรัฐบาลอัด ปชป.ทำสภาล้ม

เจอแเง-โหวตสวน องอาจนักถกส.ส.

ปชป.ได้ป่วนสภากลุ่มถอนแค้น พปชร.
“องอาจ” ยันเป็นเหตุสุดวิสัย ส.ส.ป่วย-
ติดภารกิจ-ไปต่างประเทศ ประชุม ส.ส.
กำชับต้องครบองค์ประชุม ★ มีต่อหน้า 6

ตกทำที่ก่อนร่วมประชุมสภาฯ “สุทิน” โวยรบ.อย่า
มาโยนบาปเลื่อนซักฟอกตั้งเมื่อ 83 วันเวลาเก็บข้อมูล
เก็บ “การม” ซัดเสพติดอำนาจชี้ประธานวิปรัฐบาล
ตอนนัดตีโฉบฉวยใหม่ “เนาวร” หวนมาร่วมเลิก
แทนที่ทหาร ชี้ตั้ง กม.ร.ม.ฯ เปิดพื้นที่การเมืองใหม่
สับงบล.ใหม่หมกมืดเสี่ยงตรวจสอบ พท.เครื่อง
รวม 88 ส.ส.อีสานแห่เป็นคูโอบพบ “ทักษิณ” ฟ้อง
“เจ๊กน้อย” อ้างถูกยึดคนใกล้ชิดตั้ง กม.ร. “สุธาวิวัฒน์”
งดาเสียดส.ซ่อมขอนแก่นรีบบังคับคดีใจ “หวัชเชียง”
ปิดไม่พอใจอ้าง ส.ส.ไปเที่ยว-เยี่ยมญาติ

กรณีปัญหาองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ครบ จนเกิดเหตุสภาฯล่มถึงสองครั้งลิดต่อกัน

ปธ.วิปรัฐบาลอัด ☆ ต่อจากหน้า 1 โหวตสวน “สนธิรัตน์” บัดคำ 3 ๕.๖. ด้งสรรค้พรรค
“วิรัช” โย้ “จตุรินทร์” แก้ปัญหาไปให้เออะอะไม่พอใจ รั้วมาแก้เงินตั้งใจหมบปะกันเณแล้ว “วิปฝยล้น”

ข่าวทะเล กท. ▶

นายธนากร จรุงเรือง-
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคต-
ใหม่ ที่เพิ่งถอนตัวลาออก
จาก กมร. พิจารณางบฯปี
2563 ไปหมดๆ บรรยาย
พิเศษหัวข้อข่าวทะเลงบฯ
กระทรวงกลาโหม ที่พรรค
จัดขึ้น ระบุงบฯกลาโหมยัง
มีข้อกังขาไร้ความโปร่งใส.



นายสุทินกล่าวว่ารัฐบาลจะพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะในอดีตที่พรรคเพื่อไทยเคยเป็นรัฐบาลเราไม่เคยโยนความผิดเรื่องคอร์รัปชันให้ฝ่ายค้านและฝ่ายค้านไม่เคยทำให้องค์กรประมุขลับได้ที่พรรคเพื่อไทยรักษาองค์กรประมุขได้เพราะตระหนักดีว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ ด้วยการรับผิดชอบขององค์กรประมุขของเราสมัยที่เป็นรัฐบาล ฝ่ายค้านตอนนั้นทำหน้าที่ของเขาการ รอดักแด้เป็นมาตรการหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายค้านต้องทำเพื่อกำกับการทำงานของรัฐบาลถ้ารัฐบาลนี้มีความรับผิดชอบเหมือนรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ต่อให้ฝ่ายค้านเล่นเกมอย่างไรสภาก็ไม่มีวันล้ม การทำงานของรัฐบาลไม่สะดุด

ซักฟอกต้นปี 63 มีเวลาเก็บข้อมูลเพิ่ม

เมื่อถามถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยื่นภายในปี 62 เหมือนมติเดิมของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า เรื่องนี้จะดูข้อมูลในเช้าวันที่ 4 ธ.ค.เช่นเดิม เนื่องจากมีข้อมูลใหม่จากประธานสภาว่าการนับวาระรอบปีนับจากสมัยประชุมจะไปหมดเขตอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานปีแรกของรัฐบาลในวันที่ 28 ก.พ. 2563 แต่เดิมเราเข้าใจว่านับเป็นปี พ.ศ. ที่จะจบวันที่ 31 ธ.ค.เมื่อประธานสภาขึ้นงมมาเช่นนี้เราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นจึงจะกระทบว่าอภิปรายช่วงไหนจะเป็นประโยชน์ที่สุด และมีความเป็นไปได้ว่าเราจะเลื่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจออกไป

“สงคราม” อัดแพ้ต้องรู้จักยอมรับ

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงกรณีองค์กรประมุขสภาไม่ครบในการพิจารณาสั่งกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 ว่า การรักษารองประธานสภา เป็นหน้าที่ของรัฐบาล การที่องค์กรประมุขไม่ครบ ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายค้าน เพราะเราไม่ยอมสังหารกรรมกับรัฐบาลในเรื่องไม่ถูกต้องเนื่องจากยุติการตั้ง กมธ.ได้ผ่านไปแล้ว แต่พอรัฐบาลแพ้จึงขอให้ใหม่ เมื่อรัฐบาลแพ้ต้องยอมรับ ไม่ใช่ตีรวนขอให้มีการนับใหม่เช่นนี้ต่อไปหากทำแบบนี้จะเกิดความวุ่นวายมากขึ้น หากรัฐบาลอยากให้สภาเดินหน้ารัฐบาลต้องรักษารองประธานให้ครบ จะปล่อยให้ระบบวุ่นวายเช่นนี้ไม่ได้ หรือทางที่ดีรัฐบาลควรยอมรับผลคะแนนที่ลงมติไปก่อนหน้านี้ให้ตั้ง กมธ.ศึกษาเรื่องดังกล่าว จะทำให้สภาเดินหน้าต่อไปได้

“การม” จี้ “วิรัช” ถอนญัตตินับเสียงใหม่

นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

อนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีสภาล่ม 2 ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้เกิดจากการพยายามเสนอญัตติให้แก้คณะกรรมาธิการใหม่ในการตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบจากคำสั่ง คสช.และมาตรา 44 ที่ฝั่งรัฐบาลเห็นแล้วไม่ยอมแพ้ ทั้งที่กรรมการตั้ง กมธ.นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เป็นเพียงตั้งเพื่อศึกษาผลกระทบต่างๆ เรื่องไหนที่เราไม่ได้ค้านทุกเรื่อง เรื่องดีเราพร้อมสนับสนุน แต่กรณีนี้ฝ่ายรัฐบาลอย่ามาเล่นเกมเมื่อลงมติแล้วแพ้ต้องยอมรับฝ่ายรัฐบาลต้องใจกว้างแล้วงานในสภาจะเดินหน้าไปด้วยดี การเป็นผู้กุมอำนาจอภิปรายมาจะคิด การประชุมสภาครั้งหน้า นายวิรัช รัตนเศรษฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ควรถอนญัตติการนับคะแนนใหม่ออกจะสายมากถ้าถ้าไม่ถอนฝ่ายค้านไม่เปลี่ยนจุดยืนแน่นอน แล้วสภาจะเดินต่อไปลำบาก ฝ่ายค้านไม่ใช่ผู้คุมเสียงแต่คือฝ่ายรัฐบาล การทำงานในสภาควรทำให้ไปร่วมกันได้ ไม่ใช่เอาแต่ชนะกัน เก็บมทเรียนจากรัฐบาลในอดีตมาแล้วว่าการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องในสภาเป็นอย่างไ

ยื่น “ธนาธร” ระวังม.16 ไม่ปลุกม็อบ

นายคารมกล่าวว่าอีกว่า ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายธนาธร จูงม็อบเรื่องกัญชาให้พรรคอนาคตใหม่ ลาออกจาก กมธ.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 เพื่อปลุกม็อบลงถนน การปลุกม็อบไม่ใช่เรื่องง่ายเรามีบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา เชื่อว่านายธนาธรไม่ได้คิดจะปลุกม็อบหรือต้องการให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงใดๆอีกแล้ว ร่วมงานกันมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคเราไม่มีความคิดจะนำมวลชนลงถนน แต่ต้องการให้พรรคขับเคลื่อนตามกลไกสภาและมีการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตั้งใจอยากเป็น ส.ส.เข้าไปขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่ ทั้งที่ความเป็นจริงจะอยู่แบบสบายๆ เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ได้ แต่ตั้งความมุ่งมั่นจึงเข้ามาสู่การเมือง นอกจากนี้ จากการทำกัญชาสามอง เป็นพิเศษจากผู้มีอำนาจการจะหาอะไรต้องระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงใกล้ถึงวันระดมร่างมท.16 เชื่อว่านายธนาธรจะไม่ทำอะไรคู่เสียงเข้าทางฝ่ายจับต้องอยู่แน่นอน โดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 116 ข้อหาการยุบปลุกปั่น ที่จะไปเข้าทางคนต้องการล้มนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้ว

เขี่ย รบ.เด็กไม่อ่านหนังสือเข้าสอบ ผก.

นายคารมกล่าวว่าอีกว่า รัฐบาลไม่ต้องไปกังวล

เรื่องนายธนาธร แต่ควรกังวลกับการบริหารจะดีกว่า โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเขา รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับนายธนาธรจะเดินเกมนอกสภา รัฐบาลวันนี้เหมือนคนอยากเข้าห้องสอบไปทำข้อสอบ แต่อ่านหนังสือมาน้อยและมีผล วามรู้ไม่เพียงพอ เมื่อเจอข้อสอบเรื่องเศรษฐกิจเลยไปนั่งมั่งมีในห้องสอบไม่รู้ว่าจะแก้โจทย์ข้อสอบอย่างไร จึงเขียนคำตอบไม่ถูกส่งลงไป เหมือนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ไม่ถูกทาง รัฐบาลควรจะไปตีความรู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ รู้ให้ลึกรู้ให้จริง ด้วยเทคโนโลยีข่าวสารที่เข้าถึงเร็ว ประชาชนมีข้อมูลต่างๆเยอะ ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนได้ รัฐบาลอยู่ได้อีกนานโดยไม่ต้องไปกังวลอะไรอีก

ได้ หน.อนค.ไม่รับผิดชอบหน้าที่

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า นายธนาธร จูงม็อบเรื่องกัญชาให้พรรคอนาคตใหม่ ลาออกจาก กมธ.บ.ปี 63 ส่วนหนึ่งมีผลไม่ยอมทำให้เขาอยู่ในสภาจึงตัดสินใจทำงานมวลชนเต็มตัว ไม่ใช่การไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่บางคนกล่าวหา นายธนาธรจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้านพร้อมกับทีมงาน นำข้อมูลและปัญหาต่างๆส่งต่อให้ ส.ส.พรรคขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่อไปในสภา เหมือนเดินแบบสองขาทั้งในและนอกสภา ลงสู่พื้นไป นายธนาธรเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดประชาชนอยากเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆ และเข้าหานายธนาธรที่ซบถอยู่ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนอยู่แล้ว แต่เชื่อว่าการทำแบบนี้จะได้ประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ยังจะได้พรรคสร้างความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งการแก้รัฐธรรมนูญและการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ และยืนยันว่าการทำงานมวลชนไม่ใช่การปลุกม็อบลงถนนเราจะไปทำทำไมเพราะไม่มีประโยชน์อะไร แต่การทำให้ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยคือประโยชน์มากกว่า

ไล่คนค้านร่าง กม.ทหารอ่านให้ละเอียด

พล.ท.พงศกรกล่าวถึงกระแสการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ของพรรคอนาคตใหม่ ที่เสนอปรับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารว่า พรรคไม่ได้เสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารทั้งหมดแต่เสนอว่าภายใต้บังคับทำเดิมหากเปลี่ยนวิธีสรรหากำลังพล ปรับการใช้เงินตรงนี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพยุค โศภิตร์ เน้นใช้เทคโนโลยีใหม่แทนกำลังพล จะทำให้กองทัพไทยมีประสิทธิภาพและมีกำลังทัดเทียมประเทศอื่นได้

มากกว่าที่เป็นอยู่ยากให้คนคัดค้านได้อ่านรายละเอียดในร่างที่เราเสนออย่างละเอียดแล้วบางทีคนเหล่านี้ อาจไม่ได้อ่านเลย คงอ่านแต่เพียงหัวข้อมาบอกว่า พรรคอนุบาลใหม่เสนอการยกเลิกเกณฑ์ทหารอยาก ให้กลับไปอ่านให้ละเอียดแล้วแสดงผลออกมาว่า พวกท่านคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นี้เพราะอะไร อยากฟัง เหตุผลที่ฟังขึ้นไม่ใช่อ้างไปเรื่อย

“ธนาธร” หาแนวร่วมเลิกเกณฑ์ทหาร

เมื่อเวลา 09.30 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนุบาลใหม่ เดินทางพบประชาชน ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง ร่วมและฟุตบอลคู่เปิดสนาม รายการ All Friend Tournament ครั้งที่ 5 สนามหญ้าเทียมสีโรซอกอล์ฟ ของคลองหลวง 13 มี นายท วิวัฒน์ ตึกฉิม และนายสมเกียรติ ไชยสุตฤกษ์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมกิจกรรม จากนั้นเวลา 10.00 น. นายธนาธรและทีมงานไปที่ศูนย์การเรียนรู้ คนเมือง ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง เยี่ยมชม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ใน ชุมชนและนักศึกษา กสน. ช่วงท้ายนายธนาธรได้ พูดคุยซักถามและนำให้นักศึกษา กสน. ร่วมผลักดัน แลเมเป็ญยกเลิกเกณฑ์ทหาร

ทิ้ง กมธ.ไปสร้างพื้นที่การเมืองใหม่

ต่อมามีเวลา 16.00 น. ที่พรรคอนุบาลใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนุบาลใหม่ ให้สัมภาษณ์ก่อนบรรยายพิเศษ “ข้าแห่งงบประมาณ กระทรวงกลาโหม” ถึงกระแสวิจารณ์การลาออกจาก กมธ.พิจารณาร่างบ.ปี 63 ไปปลุกกระดมมือบว่า หากเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องเปิดพื้นที่ ทางการเมืองใหม่ๆ อยากทำการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ้นในสภาฯ จึงอยากใช้เวลาไปเปิดพื้นที่การเมือง ใหม่ๆ เมื่อถามว่าไม่ได้เป็นการระดมมือบในแวดวง ไซ้หรือไม่ เพราะอาจมีอีกหลายคดีที่ศาลกำลังจะ พิพากษา นายธนาธรกล่าวว่า ไม่เกี่ยวอะไรกับคดี คงเห็นชัดแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงทางกลไกรัฐสภา ที่เราตั้งมั่นมุ่งหมายไว้อย่างเดียวกันไม่พอ เชื่อว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนุบาล- ใหม่จะเป็นผู้ทำที่ดีและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อถามย้ำว่า ในแง่มวลชนจะไม่มีเกิดขึ้น แต่จะ รวบรวมกลุ่มเฉพาะเรื่องให้หรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า คงไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือไม่เพราะอยู่ที่ความรู้สึกรักของประชาชน ไม่ได้ อยู่ที่ตน ไม่ว่าจะทำอะไรหากประชาชนไม่เห็นด้วย ก็ไม่เกิดขึ้น

จะงบฯ กท.หมกเม็ดหนี้ตรวจสอบ

ต่อมามีงานบรรยายบรรยายพิเศษ “ข้าแห่ง งบประมาณกระทรวงกลาโหม” ตอนหนึ่งว่า ไม่ได้ บอกว่านำไปใช้ในเรื่องอะไรมันผิด แต่สิ่งสำคัญ ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งข้างรับและจ่าย จนถึง ตอนนี้อยู่ในโครงการเห็นเงินของงบประมาณกระทรวง อื่นเห็นมากกว่านี้ขอดูได้ แต่กระทรวงกลาโหมมี กฎหมายเปิดช่องไว้ได้แก่ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 61(3) กำหนด ว่างบฯทั้งหมดต้อง ทำตามข้อกฎหมายกำหนด เว้นแต่มีกฎหมายเขียน ไว้เป็นอย่างอื่น หรือได้ทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง เป็นอย่างอื่น มีแต่กระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่มีขั้ อกกลางพิเศษตามระเบียบที่เปิดช่องไว้ส่วนข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการเงินการคลัง พ.ศ.2555 ระบุไว้ว่า ให้แบ่งเงินของงบประมาณเป็น 2 ประเภท โดยเฉพาะ ประเภทที่ 2 ระบุว่า ถ้าระบบบัญชีที่ใช้กันทั่วไป ไม่เหมาะสม ให้ปรับระบบบัญชีและระบบตรวจสอบ เองได้ด้วย ตามหมายคุณาธิและสนามทำอักษรราชสีมา จ.นครราชสีมา ยังมีข้อสงสัยว่า ขึ้นตรงกับใคร ไม่ได้ บอกว่าเราควรยกเลิกแค่การเปิดประมูลอย่างโปร่งใส ในระบบสัมปทาน เพื่อไม่ให้ประชาชนมีข้อกังขา ไข่มื้อมีเงินได้ใส่

จวกจัดงบฯไอโอบิดเป็นอสังชาติ

นายธนาธรกล่าวอีกว่ากรณีปฏิบัติการณ์ข้อมูล ข่าวสาร หรือปฏิบัติการ IO เคยมีเพียงชื่อของพันทหาร โจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียว ทั้งคำว่าสังชาติเป็น ภัยต่อชาติหรือการปกครองบ้างเราเคยมีคำถามว่า กระทรวงกลาโหมมีปฏิบัติการ IO หรือไม่ ในแล่ม งบประมาณไม่ได้ระบุงบฯส่วนนี้ไว้แต่ในรายละเอียด อื่นๆนอกตารางชุดกลับดูเหมือนว่ามีปฏิบัติการ ส่วนนี้อำนาจการกำหนดเนื้อหาว่าใครซึ่งชาติหรือ ใครเป็นศัตรูอยู่ที่ใคร เพราะถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้น เนื้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้คนเกลียดชังกัน เป็นความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้น สังคมจึงเดินหน้า ต่อไปไม่ได้ เพราะมีปฏิบัติการนี้อยู่ พ.ล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทพ.ขึ้นแจ้งกับ กมธ.ความมั่นคงกลับ บอกว่าไม่มีการที่ไม่ยอมรับรับ ความหลากหลายทาง ความคิดที่มีอยู่ หากเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าการ ความจริงที่ถูกต้องมีอยู่เพียงอันหนึ่งอันเดียว ฟังแล้วนำ ขนลุกเหมือนมัน งบฯของคุณดูถูกนำไปใช้ให้ประชาชน รู้สึกดีต่อหน่วยงานทหารเป็นเรื่องตลกมาก

“อ้อย” แนะ รม.ยอมตั้ง กมธ.ศึกษา ม.44

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรีไทยรักษาชาติ ให้สัมภาษณ์กรณี ที่สภาฯล่มในการพิจารณาตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ

คำสั่งมาตรา 44 ว่า สาเหตุหลักมีอยู่ 2 อย่างคือ รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องการให้สั่ง กมธ. ดังกล่าวขึ้นแต่เสียงไม่เพียงพอเมื่อเห็นแล้วพยายาม ยับยั้งคณะใหม่ ฝ่ายค้านก็ไม่เข้าร่วมประชุม เจ้า รัฐบาลมาประชุมบ้างไม่มาประชุมบ้างเช่นนี้ไม่ สามารถประชุมสภาฯได้อีกระยะหนึ่ง ทำให้เกิดความ เสียหายต่อสภาฯนำไปสู่สาเหตุที่ 2 คือ อาจเป็นความ ตั้งใจของผู้มีอำนาจของรัฐบาลต้องการทำให้ภาพพจน์ สภาฯเสียหาย ทำให้เห็นว่าการกระทำไม่ได้ ทั้งที่ ความ จริตการประชุมสภาฯได้หรือไม่เป็นความรับผิดชอบ ของรัฐบาลและนายกฯ การแก้ปัญหานี้เฉพาะหน้า ไม่ให้สภาฯล่มอีกรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้สั่ง กมธ. ดังกล่าวขึ้นเพราะมีความเสียหายหลายด้าน คำสั่ง มีสถานะเป็นกฎหมายทำให้กฎหมายปกติมีปัญหา ทางปฏิบัติมากจึงต้องศึกษาแก้ปัญหาาร่วมกัน

บี รม.ปรับการทำงานแก้มีตตั้งไม่พอ

นายจาตุรนต์กล่าวอีกว่า ส่วนความขัดแย้ง รอยร้าวในรัฐบาลที่เกิดขึ้นว่า ปัญหาสำคัญมาจาก พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งตั้งชัดเจน ทำให้สิ่งที่ได้ คณะกรรมาธิการตัวเอง ขณะที่ยกข.ไม่เข้าใจการ ทำงานกับพรรคร่วม ที่เป็นห่วงกันว่ารัฐบาลจะล้ม ไข่มื้อบ้าง หาก พ.ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ชัยकुม ส.ว.ได้ไม่มีใครทำอะไร พ.ล.อ.ประยุทธ์ได้ ถึงอย่างไรก็กลับมาเป็นนายกฯ ได้อยู่ดี แต่ปัญหาขาดการนำที่ดีเป็นผลเสียต่อ ประเทศ เช่น การแบนสารพิษอันตรายขาดการ เตรียมการล่วงหน้า พอมายยกเลิกแบนไปคนละคิด คนละทางและนายกฯทำอะไรไม่ได้เลย อีกเรื่อง สำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ละกระทรวง ไปคนละทิศละทาง มาตรการกระทรวงการคลังแจก แล้วแจกอีก ไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตการทำงาน กระทรวงการคลังกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกฯทำกันไป เป็นมาตรการกระทรวงการคลัง ขาดเดียว ทั้งที่ต้องดูมาตรการการคลังที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงหลักทั้งหลายด้วย นายกฯสั่งหารีกับ พรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมด วางระบบใหม่ให้ประสานเชื่อมโยงกัน ถือว่ายาก แต่ต้องรีบทำไม่เช่นนั้นจะเสียหาย พ.ล.อ.ประยุทธ์ ต้องปรับการทำงานใหม่ทั้งหมด ข้าราชการคิดชอบเศรษฐกิจ ไม่ไหวให้คนอื่นทำหน้าที่แล้วมีอำนาจสั่งทุกกระทรวง ได้จะผ่อนหนักเป็นเบา การจะนัดมีตตั้งพรรคร่วม ยังไม่เพียงพอเพราะเวลานี้เศรษฐกิจเสียหายยับเยิน ต้องการอะไรมากกว่านี้

“วันชัย” ตีปีกเสียงปรี่มน้ำออกฤทธิ์

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. โศกโศกโศกส่วนตัวว่าเสียงปรี่มน้ำได้ออกฤทธิ์ในการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงขั้นแพ้มติและสภาล่มถึง 2 ครั้ง การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยากมืออยากเป็นหรือการรักษาอำนาจ จะเล่นแกมชิงไหวชิงพริบกับ เสียงปรี่มน้ำ จะเกิดอาการอย่างเห็น ทั้งการต่อรองและการเล่นแกม ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการเมือง ถึงขนาดโจมตีคำทักทายสวัสดี ทั้งเชียร์และข่งขามอารมณ์ความของ

ได้ที่ไอ้ ส.ว.ถ่วงดุลประคองบ้านเมือง

“ประชาชนผู้ดีคนหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลจะไปรอดหรือไม่ ถ้าจะล้มรัฐบาลคนที่เสียงปรี่มน้ำง่ายมาก น่าขันอยู่ในที่เสียงแต่ปัญหาคือล้มแล้ว จะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ สมมติว่าพรรคพลังประชารัฐ รวมกับ พรรครวมพลังประชาชาติไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 170 เสียง พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่และพรรคอื่นๆรวมกันได้ 330 เสียง ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ อยู่ดีเพราะไม่ได้ 376 เสียงตามรัฐธรรมนูญกำหนด เขาออกแบบมารู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ และผลประโยชน์แล้ว จึงเอา ส.ว.มาช่วยถ่วงดุล ประคับประคองให้บ้านเมืองเดินไปในระยะเปลี่ยนผ่าน ไม่ได้มาเล่นเกมต่อรองมาชิงไหวชิงพริบทางการเมืองอย่างที่เป็น”

รบ.ล้มหรือไม่อยู่ที่ผลงานตัวเอง

นายวันชัยกล่าวอีกว่า รัฐบาลจะล้มหรือดำรงอยู่ได้หรือไม่มาจากเหตุ 3 ประการคือ 1.พรรคร่วมรัฐบาลทะเลาะกันแล้วแตกกัน 2.ทุจริตโกงกินคอร์รัปชัน 3.ไม่มีผลงาน คนเมื่อ หมดหวังหมดศรัทธา เมยกความว่าไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภาที่คนมาเดินตาม ต้องถนน จะล้มหรือไม่ล้มมาจาก 3 ปัจจัยนี้ เกิดจากทำตัวเองทั้งนั้น ส.ว.ก็เช่นกัน เขาให้มาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ไม่ได้ให้มาปกป้องรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง รัฐบาลใดดีมีผลงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต้องสนับสนุน แต่ถ้ารัฐบาลใดอยู่ในปัจจัย 3 ประการประชาชนไม่เอา หมกบังหมดศรัทธา เขียวรีไปน่าจะเสียผู้เสียคน รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่หรือเสียง ส.ว. แต่อยู่ที่การทำตัวของตัวเองและอยู่ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจของประชาชนได้หรือไม่ล่า่งหาก

แลไอ้ไม่มง “บิ๊กตู” ตั้ง กก.สุบ 5 จี

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) กิจการศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ

รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนกล่าวว่าได้ รับเรื่องร้องเรียนการพิจารณาจัดสรรและประมูลคลื่นความถี่ของชาติเพื่ออนุญาต 5G ถ้าเข้ามาอาจมีการตั้งเรื่องรองเพื่อลิดลอสไปหรือไม่ จะเรียกเอาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพราะ มีข้อมูลว่ามีความพยายามจะแทรกแซงการทำงานของ กสทช.จากบางคนในรัฐบาล ที่อาจมีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนบางบริษัทที่จะเข้าประมูลหรืออาจลิดลอสไปให้พวกห้อง รัฐมนตรีบางคณะเสนอตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติอาศัย มาตรา 6 (8) ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีรัฐมนตรีถึง 13 คน ส่วนราชการเกือบ 10 แห่ง ที่เหลือคือเอกชนเป็นกรรมการ ที่สำคัญคนจะลงนามได้คือนายกฯเท่านั้น ทั้งที่เป็นเรื่องของ กสทช.สั่งดำเนินการเอง ขอฝากพวกเกิดไปขง ขอพบเรื่องอันสรายไปนายกฯสั่งระงับหากสั่งกรรมการชุดนี้ไปสั่งถูกจะกลายเป็นแทรกแซงองค์กรอิสระหรือไม่จะลิดลอสเรื่องนี้เตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไป

“ชวน” ใช้จับเข้า รพ.เช็กเลือด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันที่ 30 พ.ย. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เกิดอาการอ่อนแอและมิใช่ จึงเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามธิบดีเพื่อตรวจร่างกาย หลังจากตรวจร่างกายเบื้องต้น แพทย์เจาะเลือดตรวจและให้ยาปฏิชีวนะ ภาวะอาการไม่น่าเป็นห่วง โดยไม่ได้เข้านอนแหนักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทั้งนี้นายชวนยังสามารถไปปฏิบัติภารกิจเมื่อช่วงเช้าววันที่ 1 ธ.ค. ได้ตามปกติ หลังเสร็จภารกิจแล้วจึงกลับเข้าไปโรงพยาบาลรามธิบดี เพื่อตรวจร่างกายซ้ำ และรอผลเจาะเลือดอีกครั้ง โดยเย็นวันที่ 1 ธ.ค.นายชวน จะเดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรม ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารตามตารางงานปกติที่กำหนดไว้อยู่ตามเดิม

“บิ๊กป๊อก” เชื้อมือ กมธ.หั่นงบฯ มท.

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รรม.มหาดไทยกล่าวถึงการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยของ กมธ.วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2563 ว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ได้ชี้แจงตามแผนงานของกระทรวงมหาดไทย กมธ.ซักถามหาพรวมการใช้งบฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างสรรค์ดี จะมีการลงรายละเอียดในคณะอนุ กมธ.

ต่อไป ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสชี้แจงต่อ กมธ. ยืนยันว่าไม่กังวลจะถูกตั้งงบฯ เชื่อว่า กมธ.ลงพิจารณาถึงความจำเป็น ความเหมาะสมและความพร้อมในการใช้งบฯ ส่วนการเปิดรับเตรียมลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช่น้ำที่กระหวมมหาดไทยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการเปิดรับสมัคร กระทรวงมหาดไทยดูแลความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ต้องใช้งบประมาณท้องถิ่นต้องตรวจสอบงบฯจัดการเลือกตั้งให้พอเพียงและมีความพร้อมแต่ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. ยังไม่ผ่านสภาฯ เมื่อจบพร้อม จากนั้น กกต.จะประสานกับ ครม.กำหนดวันเวลาเลือกตั้ง

ส.ส.อีสานเพื่อไทยบินพบ “ทักษิณ”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า เมื่อ วันที่ 28-30 พ.ย. ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทย 68 คน เดินทางไปพบนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หอขยไป 3 รอบ รอบละประมาณ 20 คน นำโดยนาย ประยุทธ์ กิริพานิชย์ ประธานภาคอีสาน เพื่อระบายความในใจเป็นรายบุคคล หลีกเลี้ยงเข้าพบเป็นกลุ่มเกรงว่าเรื่องจะไปถึงคุณหญิงสุตารัตน์ เกตุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เพราะส่วนใหญ่ไประบายความไม่พอใจการบริหารงานของคุณหญิงสุตารัตน์ ที่มีักแทรกแซงการทำงาน เช่นวันที่ 19 พ.ย. มีการประชุม ส.ส.ภาคอีสาน คุณหญิงสุตารัตน์ ก็เข้ามาแจ้งเป็นประธานประชุม ทั้งที่ปกติไม่เคยเข้า และมาเปลี่ยนตัวคณะอนุ กมธ.พิจารณางบฯ ที่ ส.ส.ศรีสะเกษและ ส.ส.อีสานมีมติส่งนายวิระพล จิตต์ธัญญ์ ส.ส.ศรีสะเกษ นั่งอนุ กมธ.ยลต์ท้ายที่สุดถูก คุณหญิงสุตารัตน์ เปลี่ยนชื่อออกไม่บอกกล่าวให้คนอื่นมาเป็นแทน สร้างความไม่พอใจให้ ส.ส.ศรีสะเกษอย่างมาก จนเกิดโต้เถียงในห้องประชุม ซึ่งคุณหญิงสุตารัตน์ได้ขอโทษแล้วและรับปากจะไม่ให้เกิดเรื่องลักษณะนี้ขึ้นอีก

“เจี๋นน้อย” งคหาเสียงขอนแก่นบั้งเค็ลยร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความไม่พอใจของ ส.ส.อีสาน สะสมมาเป็นระยะตั้งแต่การแบ่งสัดส่วนประธาน กมธ. กมธ.จนมาถึงการตั้งคณะอนุ กมธ.งบฯด้านต่างๆ ที่ ส.ส.อีสานโดนเปลี่ยนชื่อให้คนอื่นนอก เช่น นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายเรืองไทร ลีภิพัฒน์ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ มาเป็นแทน เมื่อมีตำแหน่งมาผู้ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่จะเป็น ส.ส. กทม.หรือคนใกล้ชิดและ ส.ส.อีสานบางส่วนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ช่วงเดียวกับคุณหญิงสุดารัตน์ได้นัดกลุ่มส.ส.อีสานไปทานอาหารที่บ้านเพื่อปรับความเข้าใจ แต่ไม่มีใครไปร่วม แต่กลับโศกเศร้าร่วมกันเดินทางไปดูไบแทน ช่วงเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์ได้เดินทางไปดูไบด้วยเช่นกัน เพื่อเคลียร์ปัญหากับ ส.ส.อีสาน โดยยกเลิกการลงพื้นที่หาเสียงที่ จ.ขอนแก่น วันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา รวมถึงอาจงดประชุม ส.ส.พรรคในวันที่ 3 ธ.ค.ด้วย

“หัวแข็ง” อ่าง ส.ส.ตีตัวเที่ยวดูไบ

นายประยุทธ์ สิริพานิชย์ ประธานภาคอีสานพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าว ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทย 60 คนไปนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เพราะไม่พอใจการทำงานของ คุณหญิงสุดารัตน์ว่า ช่วงที่บอก ส.ส.อีสานไม่พอใจคุณหญิงสุดารัตน์ ไม่เป็นความจริง ส.ส.อีสานไม่มีปัญหาการทำงานกับคุณหญิงสุดารัตน์ที่ผ่านมาทำงานใกล้ชิดและทุ่มเทให้ชาวอีสานอย่างมาก ส.ส.อีสานไปดูไบ หักผ่อนท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นช่วงฤดูอากาศดี เลยคุยกันมาก่อนว่าถ้าไปช่วงฤดูกาลไม่เหมาะจะพบกับคุณหญิงสูงมาก ที่ขิวไม่มีความสุขเท่าที่ควร และถือโอกาสมาเยี่ยมพบทักษิณ ในฐานะให้ความเคารพรักกัน ทุกคนออกค่าใช้จ่ายมาแน่นอน คนเป็นเพียงผู้ประสานงานของที่นั่นคือรถบัส โรงแรม รถยนต์ และประสานงานอื่นๆเท่านั้นและขอรับรองให้ทุกคนงดเว้นการพูดทางการเมืองก็ได้รับความร่วมมือจากทุกคน

“อนุศิษฐ์” ปฏิเสธจัดซื้อ “สมพงษ์”

น.อ.อนุศิษฐ์ นาคกรรพ เลขานุการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวไม่ให้ความร่วมมือการทำงานกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ไม่ไปร่วมประชุมกับแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ว่า ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ปล่อยข่าว ปกติตนเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านทุกครั้ง ยกเว้นล่าสุดที่ไม่ได้ไปเพราะนายวิวัฒน์ เด็ดขาดสุภาณี มิตรภรรยาเพิ่งเสียชีวิต จำเป็นต้องไปร่วมบำเพ็ญกุศลที่ จ.ราชบุรี ได้แจ้งให้นายสมพงษ์ทราบแล้ว หัวหน้าพรรคยังฝากแสดงความเสียใจกับครอบครัว ขอให้ตนไปทำหน้าที่ส่งผู้ขายขมิ้นให้ดีที่สุดยืนยันว่าในฐานะเลขานุการพรรคร่วมมือการทำงานกับนายสมพงษ์อย่างเต็มที่มาตลอด

กต.ขอนแก่นจับคู่ชิงลงสัตยาบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ขอนแก่น ว่าบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ที่ กทส.เขต 7 เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.จนถึงขณะนี้ มีเพียงผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐลงชิงเก้าอี้เพียง 2 พรรค คือ นาย ธนิส วีระกิจชัย ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย จับได้ หมายเลข 1 นาย สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 2 และผู้สมัครทั้งสองพรรคได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อหาเสียงทุกวัน

ด้านนายอภิรักษ์กัน จันทร์อุปละ ผอ.กทส.ขอนแก่น กล่าวว่า กทส.ขอนแก่นได้กำหนดให้มีพิธีลงนามสัตยาบันไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่กระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งในวันที่ 4 ธ.ค. และในวันที่ 20 ธ.ค. กำหนดให้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยที่นายอภิสิทธิ์ บุญประคอง ประธานกทส. จะเป็นประธานจัดกิจกรรม และลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง

ปชช.เอื่อม กมธ.ป.ป.ช.ฟัดกันและ

วันเดียวกัน นิต้าโพล สถาบันวิจัยพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจเรื่อง “ปัญหาในกรรมาธิการ ป.ป.ช. สมาชิกแทนราษฎร” ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,257 ตัวอย่าง ถึงความคิดเห็นต่อความขัดแย้งใน กมธ.พบว่าร้อยละ 51.71 ระบุว่าน่าเบื่อ 24.74 ระบุ พล.ส.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน กมธ.ที่แข็งกร้าว มีจุดยืน ร้อยละ 12.33 ระบุ พล.ส.อ.เสรีพิศุทธ์แข็งกร้าวเกินไป ร้อยละ 10.50 ระบุประธานเสนอเรื่องเดิมๆที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น เรื่องการถวายสัตย์ฯ ร้อยละ 9.71 ระบุ กมธ.ที่มีอายุน้อยบางคนไม่มีสัมมาคารวะ ร้อยละ 6.68 ระบุประธานยึดมั่นในความถูกต้อง ร้อยละ 4.46 ระบุประธานไม่มีวุฒิภาวะ ไล่เรียงกับ กมธ.ที่มีอายุน้อยกว่า ร้อยละ 4.06 ระบุ กมธ.บางคนสนใจแต่จะปลดประธานไม่ทำอย่างอื่นเลย ร้อยละ 1.27 ระบุ กมธ.บางคนจำเป็นต้องเสนอปลดประธานให้การทำงานไปต่อได้ และร้อยละ 3.66 ไม่ตอบ/ไม่สนใจอย่างไรก็ตาม ร้อยละ 47.57 ระบุไม่ควรเปลี่ยนประธาน ร้อยละ 34.77 ระบุควรเปลี่ยน ร้อยละ 17.18 ระบุไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.48 ไม่ตอบไม่สนใจ

มองภาพลักษณะการเมืองยังย่าแย้

ด้านสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจจิตวิทยาการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็นเพื่อสะท้อนการเมืองไทยว่า ดีขึ้นแย่ลงหรือเหมือนเดิม จากคะแนนเต็ม 10 จากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 2,469 คน พบว่าภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือน พ.ย. ได้ 3.94 คะแนน โดยประเด็นที่เห็นว่าดีขึ้นกว่าเดือน ต.ค.คือ 1.ผลงานของรัฐบาล 2.การบริหารสวนนโยบายที่ประกาศไว้ 3.ผลงานของนายกฯ 4.แก้ปัญหาลความยากจน ขณะที่แย่ลงกว่าเดือน ต.ค.คือ 1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 2.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ 3.จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.ความสามัคคีของคนในชาติ 5.การดำเนินงานของพรรคการเมือง 6.การจัดการศึกษา 7.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 9.สภาพของสังคม 10.ความมั่นคง/การก่อการร้าย ม.แก้ปัญหายุทธวิธี 12.การปฏิบัติตน/ความสามัคคีของนักการเมือง 13.ความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น ส่วนข้อเสนอนโยบายการเมืองอันดับ 1.ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 2.นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 3.อยากให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4.ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาดูแลประชาชน และ 5.นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ไม่เอาด้วยยกเลิกเกณฑ์ทหาร

ขณะที่ซูเปอร์โพล สำรวจความคิดเห็นผ่านเสียงประชาชนในโลกโซเชียล 3,084 ตัวอย่าง และเสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม 1,250 ตัวอย่าง เรื่องนักการเมืองกับการยกเลิกเกณฑ์ทหารระหว่างวันที่ 15-30 พ.ย. เมื่อถามว่านักการเมืองที่พรรคเล็กเกณฑ์ทหารมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าแล้วหรือไม่พบว่า ร้อยละ 81.9 ระบุยังไม่วิธีการอื่นที่ดีกว่าการเกณฑ์ทหารในปัจจุบันมาประกันความมั่นคงของประเทศ ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติเหตุความไม่สงบในประเทศ มีแต่ปลูกปั่นเอาข้อผิดพลาดเรื่องยุทธนิยมส่วนน้อยมาทำลายเรื่องใหญ่ด้านความมั่นคงและความเดือดร้อนของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 18.1 ระบุว่ามีวิธีการอื่นที่ดีกว่าแล้ว เช่น ระบบสมัครใจ การจ่ายเงินให้รัฐ และแนวทางยกเลิกเกณฑ์ทหารของต่างประเทศ เป็นต้น ส่วนร้อยละ 61.4 ระบุจำเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหาร ในขณะที่ร้อยละ 18.4 ระบุไม่จำเป็น และร้อยละ 20.2 ไม่แน่ใจ